

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi
trân trọng báo tin cùng quý Linh Mục, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:



BÀ MARIA TRẦN THỊ THANH HẰNG

Sinh ngày 10 tháng 8 năm 1944

tại Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam.

Là EM, CHỊ, DÌ và BÁC của chúng tôi

Đã được Chúa gọi về lúc 12:35pm chiều thứ Hai ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Tại Inpatient Providence Hospital, Portland, Oregon. Hưởng thọ 80 tuổi.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chị Teresa Trần thị Khiêm RIP, chồng Trần Văn Sang RIP và các con các cháu chắc CA
Chị Anna Trần thị tuyết Nhường RIP, chồng Nguyễn Văn Oanh RIP và các con các cháu chắc
oregon
Chị Trần thị tuyết Nga , chồng Phan Doan và các cháu CA

Anh Giuse Trần vãn Thịnh RIP, Vợ Đình thị Thanh Xuân các con và các cháu
Em PhêrôTrần chân Hưng RIP các con và các cháu Việt Nam

XIN MIỄN PHÚNG ĐIỀU và VÒNG HOA

Xin quý vị dâng lễ, lần Hạt Mân Côi cầu nguyện cho **linh hồn Maria.**
sớm được hưởng lòng thương xót của Chúa.



CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG VÀ TANG LỄ



CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN MARIA TRẦN THỊ THANH HẰNG

Linh Cữu được quàn tại Nhà Nguyện Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
11731 SE Stevens Road - Happy Valley, OR 97086
Tel: 503-249-5892

THỨ TƯ NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2024

4:00PM - 9:00PM

(Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

- 4:30pm - Nghi thức phát tang
- 5:00pm - Quý Sơ Dòng MTG Đà Lạt, Hội Bảo Trợ ơn gọi, gia đình thân nhân, bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.
- 7:00pm - Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria
- Sau Thánh Lễ: Các Hội Đoàn, gia đình thân nhân, và bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.

THỨ NĂM NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2024

4:00PM - 9:00PM

(Thăm Viếng & Cầu Nguyện)

- 5:00pm - Nhóm Thăm Viếng Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, gia đình thân nhân, bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện.
- 7:00pm - Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria
- Sau Thánh Lễ: Ca Đoàn Lavang, Các Hội Đoàn, gia đình thân nhân, và bạn hữu thăm viếng linh cữu và cầu nguyện

THỨ SÁU NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2024

LIVE

STREAM

7:00AM: THANH LỄ AN TANG
TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG

@ gxlavangoregon.com (Tham dự trực tuyến)

SAU THÁNH LỄ: DI QUAN VÀ AN TÁNG
tại Gethsemani Funeral Home
(Đổi điện Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang).

**ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI
BÀ MARIA TRẦN THỊ THANH HẰNG
10/8/1944 - 30/9/2024**



Bà Maria Trần thị Thanh Hằng sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo Đức có 3 chị 2 anh và một Em trai luôn yêu thương giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn! Bà tu tại gia và rất có lòng bác ái hay thương xót kẻ khó nghèo, hết lòng thương yêu và lo lắng cho các cháu mồ côi.

Bà nhận một cháu bé nhất mồ côi làm con. Bà hết lòng yêu thương nuôi nấng dậy dỗ cho khôn lớn. Cho con được đạo hạnh luôn nhớ là phải sống cho đẹp lòng Chúa “ Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến.” Bà luôn nói là phải biết làm việc bác ái cho đi rồi Chúa sẽ cho lại mình gấp đôi, của cho đi thì có phúc hơn là nhận.”

Bà có một người anh rất tuyệt vời luôn yêu thương Em mình. Mỗi khi ngày lễ lớn, Anh đều về thăm em ăn Tết với em mặc dù anh có gia đình nhưng anh vẫn muốn chia sẻ niềm vui khi mà Thầy Mẹ không còn sống, em chỉ có một mình nên anh muốn mang niềm vui đến cho em! Buồn thay, anh đã ra đi trước Bà ngày 17 tháng 5 năm 2024 khi Bà đang trong cơn bệnh stroke đầu óc không nhớ không biết gì! chỉ có các cháu yêu quý luôn chăm sóc nâng đỡ Bà trong cơn bệnh hiểm nghèo. Bà lúc nhớ lúc không. Bà không biết anh mình đã mất. Nay Chúa gọi Bà về sẽ lại đoàn tụ với thầy mẹ các anh chị của Bà trên thiên quốc nơi mà ai cũng mong ước được trở về nhà Cha.

Khi Bà nghỉ hưu, Bà tham gia nhóm thăm viếng bệnh nhân, thành viên của hội bảo trợ ơn thiên triệu Tu Đoàn Nhà Chúa, gia nhập hội bảo trợ ơn gọi dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt miền Portland. Luôn lần chuỗi mân côi theo như hội quy định. Luôn luôn đọc Kinh lòng thương xót Chúa mỗi ngày và lần chuỗi mân côi. Bà đã chịu bao đau đớn trong cơn bệnh hiểm nghèo hơn sáu năm, căn bệnh nặng nhất là gần một năm. Nay Chúa gọi Bà về cất hết nỗi đau đớn trong thân xác phải chịu. Xin lòng thương xót của Chúa mang Bà về hưởng hạnh phúc thiên đàng Vĩnh cửu.

TANG GIA CHÚNG CON XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ.